



ประกาศสอบราคากรมส่งเสริมการเกษตร เลขที่ ส.กกจ.๒/๒๕๕๗
เรื่อง สอบราคาจ้างทำของที่ระลึกสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ
ประจำปี ๒๕๕๗

ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตรมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างทำของที่ระลึกสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๗ จำนวน ๒๖๗ อัน กำหนดเวลาที่ต้องการให้งานแล้วเสร็จภายใน ๒๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารสอบราคาจ้างที่แนบท้ายประกาศสอบราคาฉบับนี้ ซึ่งคำนวณราคากลางได้เป็นเงิน ๘๐๑,๐๐๐ บาท ราคากลางของทางราชการดังกล่าวไม่ถือเป็นข้อผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาไปตามนั้น ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคาเอง และจะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าจ้างทำของที่ระลึกสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๗ ในภายหลังมิได้

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่น เป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่กรมส่งเสริมการเกษตร ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างในครั้งนี้
๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญต่อกรมสรรพากรและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๗. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร

กำหนด.....

กำหนดยื่นของสอบราคาได้ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ จนถึงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗
ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ ถึง ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป กองการเจ้าหน้าที่
กรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร ๑ ชั้น ๒ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมกองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร ๑ ชั้น ๒

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริม
การเกษตร อาคาร ๑ ชั้น ๒ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่
วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ จนถึงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๕๗๙-๙๕๒๑ ในวันและเวลาราชการ และดูรายละเอียดได้ที่
เว็บไซต์ www.doae.go.th หรือ person.doae.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗



(นายวิระ ไตสงคราม)
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

เข็มกลัดทอง ๙ เค รูปตราสัญลักษณ์กรมส่งเสริมการเกษตร

ด้านหน้า



ด้านหลัง



กล่องใส่เข็มกลัดกำมะหยี่สีแดงเลือดหมู

